

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 กันยายน 2559

เรื่อง

1. 2 อธิบดีกระทรวงเกษตรฯ
2. ก.เกษตรตั้ง9รองอธิบดีขึ้นผู้ตรวจ
3. คอลัมน์ มติ กรม.
4. ภาพข่าว: ชมผลงาน
5. กทม.ปิดกั้นน้ำจนท่วมปทุมฯ รม.มันใจเอาอยู่
6. ล้นไม่ซ้ารอยท่วมใหญ่ปี54
7. มันใจเอาอยู่แค่น้ำรระบาย ปีกรัฐยันไม่ซ้ารอยท่วมใหญ่ปี'54 กทม.ฟันธง
ดอนเมือง 3 วันแห่งสนิท
8. คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย: ดับเกาเหลาเปิดจุดอ่อนรัฐบาล
9. ภาพข่าว: มอบรางวัล
10. เกษตร-ซีพีหนุนปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ตีฆ้องประกันราคารับซื้อกิโลละ 8 บาท
11. วิฤตสินค้เกษตร รัฐต้องแก้ไข้ถูกจุด

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
มติชน
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ผู้จัดการรายวัน
มติชน
โพสต์ทูเดย์

ไทยรัฐ
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ

พัน72ขรก.ลือต8 ไก่อูมีเฮ อิบตีกรมประชาฯ

**'เกษมสันต์' พันปลัดทส.
บิ๊กตึกเอ่ยขอโทษบิ๊กตู
รับมฟาย-ไม่สมควร
นายกให้กลังเป็นกตัญ
เพิ่มครบแล้ว30สนข.**

'บิ๊กตู' ไซ้.44 สั่งพักงาน 72
ข้าราชการลือต 8 ส่วนใหญ่เป็น
อปท. ตั้ง'ไก่อู'รักษาการ □อ่านต่อหน้า10

● ไก่อู

□ ต่อจากหน้า 1

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เติ้ง'เกษมสันต์'
พันปลัดทส. เช่นตั้งแล้ว 30 สนข. นายกฯได้
สื่อ ถ้าไม่เชื่อมั่นป.ช.สอบ 'บิ๊กตึก' ก็ไปอยู่ที่
อื่น เศษปลัดกลาโหมมาขอโทษแล้ว ขอมรับ

เรื่องฟายชื่อเมียไม่สมควร แต่ปมบริษัทลูกชาย
พร้อมผู้เต็มที จาก'กตต.'ดีแต่พูด ไม่มีหน้าที่
กำหนดวันเลือกตั้ง เตรียมมอบรวว.คลังลง
นามเรียกค่าเสียหายคดี'ปู' วิทยุรายงานความ
เสียหายจำนำข้าว จนท.รัฐ-เอกชนมีเอี่ยว 850
คดีใน 33 จังหวัด 'ศอตช.'สอบเอาผิดระดับ

นโยบายเพิ่ม 'มีชัย' ซึ่งลือทไขว้ 50 ส.ว. ไม่เวิร์ก
ยังแก้ไขได้

'บิ๊กตู' หน้าเครียด-คือนักข่าว

เวลา 09.00 น. วันที่ 27 ก.ย. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุม
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและ
สหกรณ์ นำนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนเข้า
พบนายกฯ นายกฯ ร่วมรับชมการแสดงของ
นักเรียน และเดินผ่านสื่อมวลชนพร้อมมอง
คือนกลุ่มสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ผู้
สื่อข่าวพยายามเรียกเพื่อสัมภาษณ์แต่นายกฯ
ไม่ได้พูดจาใดๆ ก่อนขึ้นประชุมครม.ทันที

ฉันทสตาผู้นำโลกได้ทุกคน

เวลา 14.15 น. หลังประชุมครม. พล.อ.
ประยุทธ์กล่าวถึงการร่วมประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ทำที่นายบารัก โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐ และผู้นำในหลายประเทศ
เปลี่ยนไปหรือไม่ ว่าทุกประเทศมาคุยกับคน
ทุกคน เจอหน้าก็ทักทายกันเพราะเริ่มจำคนได้

เขาไม่ได้ถามว่าเมื่อไรจะสละอำนาจ ตนประกาศบนเวทีแล้วถึงโรคเม็ปลือกตั้งปี 2560 เมื่อถามว่าทำที่เขาอมรับผู้นำไทยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เขาไม่ยอมรับตนประเทศประชาธิปไตยจะพูดอย่างอื่นได้อย่างไร พูดไม่ได้ เขาต้องพูดอย่างเดียวคือเรื่องเลือกตั้ง ทำไมไม่ช่วยกันอธิบาย ช่วยคนด้วย เพราะคนทำเพื่อทุกคน แต่ไม่มีใครช่วยเลย

เมื่อถามว่าเขาไม่ได้มองเป็นตัวแทนประหลาดแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นตัวแทนประหลาด เขาคุยกับคนทุกคน เจอหน้ามาทักก่อน ไม่มีใครเดินหนี ตนสบตาทุกคน ไม่ได้ก้มหน้าหนี ทักทุกคน เหนื่อยแต่ไม่ได้ไปเพื่อให้เขาอมรับว่ามาถูกต้อง ตนยอมรับในที่มาแต่ทำเพื่อประเทศไทย ให้โอกาสประเทศไทยบ้างคนพูดอย่างนี้กับทุกคน

เตือนนักข่าวแอบด่าให้ระวัง

เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่กลุ่มนิสิตด่าให้ เป็นเผด็จการกลาสติก พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เผด็จการคือการปฏิวัติรัฐประหารเข้ามา คนรู้ตัวแล้ว ไม่เคยคิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเลย เพราะมองประเทศชาติเป็นหลัก ชีวิตคนมันตายไปตั้งแต่วันแรกที่เป็นทหารแล้ว วันนี้อยากทำให้ประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อถามถึงกรณีได้รับข้อมูลว่ามีสื่อคานินายกฯ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ใครว่า ไม่ได้ช่วยหรือ สรูปไม่มีคนอยู่เลยใช่ไหม เดียวคนเช็กเวลาที่ว่ามีข่าวว่ามีการว่าคนในรังนกกระจอกทั้ง 3 รัง ระวังพูดจาอะไรออกไป กล้องซีซีทีวีติดอยู่หรือเปล่า แต่คนไม่ไปละเมิดขนาดนั้น ก็พูดไปเรื่อย เวลาพูดเล่น พูดหัว ก็เอาไปพาดหัวหมด วันหลังไม่พูดเล่นแล้ว พูดแหย่ไป ต่อไปพอเรื่องจริงก็กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญ ทั้งนี้ ใครชอบค่าตนก็ระวังตัว ไม่ใช่ค่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือค่าแบบสื่อแต่ค่าส่วนตัวแบบนั้นตนเกลียด พูดจาไม่สุภาพค่าตนด้วย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่ควรทำ

เมื่อถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีคนไปด่า พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ผมก็มีเซนส์ของผม แต่บังเอิญครั้งนี้พูดดัง พูดออกอากาศ”

ตั้ง 30 สนช.-เทที่นังชรก.เกษียณ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งสมาชิกสนช. เพิ่มอีก 30 คน นายกฯ กล่าวว่า ได้เซ็นลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตนจัดทั้งหมด รอมีพระบรม

ราชโองการลงมา ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เกษียณก็แต่งตั้งเข้ามาทดแทน บุคคลภายนอกมี 2 คนเท่านั้น อย่าไปมองเพียงรายบุคคล ขอให้มองที่ผลงาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึง กกต. ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนต.ค.2560 ว่า “เป็นเรื่องของกกต.คิดไป ผมก็มีโรคเม็ปลือกของผมน ส่วนวันเลือกตั้งไม่รู้ ไม่ใช่หน้าที่กกต. พูดมากคนละเรื่อง หน้าที่เขาจัดเมื่อไรก็จัดไป ไม่ใช่หน้าที่มากำหนดให้รัฐบาลทำนี่ทำโน่นทำงานในหน้าที่ที่น้อย คิดแต่พูดกันทั้งนั้น” เมื่อถามว่ามีแนวคิดจะเช็ดซีโรกกต.หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน มีคนดูแลเรื่องนี้และตนมีมาตรการรองรับ

คำเสียหายจำนำข้าวมีอีก 850 คดี

นายกฯ กล่าวถึงการดำเนินคดีรับจำนำข้าว กับนักการเมืองและข้าราชการว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯชี้แจงตลอด ยืนยันว่าทุกคดีไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายกฎหมาย ศาลกระบวนการยุติธรรมทำงาน ไม่ได้ใช้อำนาจชี้ผิดชี้ถูก เพียงแต่ป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นเขาไม่กล้า ที่ผ่านมามีการขู่เจ้าหน้าที่กันเยอะ จึงต้องมีมาตรา 44 เพื่อปกป้องข้าราชการ แต่ไม่ใช่เพื่อปกป้องให้เขารังแกคนแต่เพื่อให้กล้าทำงาน มาตรา 44 คนไม่ได้ชี้ผิดถูก ไม่ได้เอามาตัดสิน แต่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผิดถูกไปสู้กันตรงนั้นตามหลักฐาน และไม่ต้องห่วงในเรื่องเวลาดำเนินการทันอยู่แล้ว เวลานี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลัง ทันแน่นอน

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนสัดส่วนเรียกค่าเสียหาย 80-20 นั้นใน 80 หลายส่วนต้องมารับผิดชอบ ไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมด มี 850 คดีที่ต้องหาผู้รับผิดชอบ ส่วน 20 นั้นรับผิดชอบทางนโยบาย ฉะนั้นจะมีทั้งระดับสูงระดับกลางที่เกี่ยวข้อ ยืนยันว่าไม่ได้รังแกข้าราชการ แต่อยากให้เป็นบทเรียน ให้รู้ว่าอะไรผิดจะถูกจะได้ไม่ก่อซ้ำตามไปหมด

โยนรมว.คลังลงนามยึดทรัพย์

เมื่อถามว่านายกฯจะลงนามในคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายคดีจำนำข้าวจากน.ส. อิงลักษณ์ ชินวัตร เองหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ดูอยู่ ถ้ามันคล้ายคลึงกับคดีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ก็มอบให้รัฐมนตรีลงนาม ซึ่งรัฐมนตรีมอบต่อได้เหมือนคดีกระทรวง

พาณิชย์ เมื่อถามว่าเหตุผลที่ไม่ลงนามเองเพราะอะไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เขาบังคับให้ตนลงนามเองหรือเปล่า ความจริงเป็นหน้าที่ของกระทรวง ข้าราชการเป็นคนที่รับผิดชอบเพราะเป็นกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นรัฐมนตรีหรือนายกฯก็เซ็นในนามผู้บริหารราชการ ซึ่งมอบหมายกัน ได้โดยมีสองขั้นตอน

เมื่อถามย้ำว่าจะมอบให้รมว.คลัง เป็นผู้ลงนามใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รมว.คลังเป็นหัวหน้าตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมา ซึ่งมี 2 คณะ คณะแรกเป็นกระทรวงพาณิชย์ คิดทั้งสี่ฤดูกาล แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบ 2 ฤดูกาล ส่วนระยะเวลาต้องดำเนินการให้ทันก.พ.2560 เพราะคดีจะหมดอายุความ

เมื่อถามว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการเรียกค่าเสียหายร่วม 80 เปอร์เซ็นดีไหมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมมีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนนี้ที่มีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่และฝ่ายการเมืองส่วนต่างๆ เรื่องนี้มีหลายคดี และรัฐมนตรีก็ทำในสิ่งที่ป.ช.และสอตช.เตือน แต่ไม่ระมัดระวัง ส่วนการทุจริตข้างล่างต้องมีผู้รับผิดชอบเพิ่มรวม 850 คดี จาก 2 ฤดูกาล เวลานี้มอบให้สอตช. ไปดูเรื่องการบริหารข้างบนว่าใครจะต้องได้รับการตรวจสอบบ้างเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทำงานร่วมกับฝ่ายกฎหมายด้วย

ทำ'บุญทรง' พันลูกค้อยฟ้องกลับ

ส่วนกรณี น.ส.อิงลักษณ์ ขอให้ยกเลิกมาตรา 44 ในการยึดทรัพย์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าตนพูดหลายรอบแล้ว คำสั่งดังกล่าวใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างไม่หวาดกลัว เพราะวันหน้าเขาจะอยู่ในราชการจะถูกรังแกหรือเปล่า นักการเมืองเข้ามาจะเป็นอย่างไร ถ้าน.ส.อิงลักษณ์เข้าใจคงไม่มีเรื่อง อาจฟังคนรอบข้างมากเกินไป พวกทนายตัวคีนัก

เมื่อถามว่านายบุญทรง เจริญภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ระบุว่าลากนายกฯขึ้นศาลจากคดีจีทูจี พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าก็รอศาลตอนที่ตัวเองออกจากคุกมาก่อนแล้วกัน ตนไม่กลัว เพราะเป็นการทำหน้าที่ แต่หลังจากกระบวนการนี้จบสิ้นตนจะโดนอะไรกลับหรือไม่ไม่รู้ เป็นเรื่องกฎหมาย แต่จะมาทำอะไรได้ก็ช่างเถอะ ถ้ากลัวก็อย่าเข้ามา แล้วมีใครกล้าทำบ้างแต่ตนต้องทำเพราะรับผิดชอบอยู่ ถ้าไม่ทำตนก็มีปัญหาซึ่งกลัวคดียังมีมากกว่า ไปแก้คดีตัวเองให้จบก่อนมาฟ้องตน

วักลือ-ยันไม่ยุ่งปช.สอบบิกติก

ถามถึงกรณีมีผู้ร้องป.ป.ช.เรื่องการสร้างฝายแม่ฮ่องสอนพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และการประมูลงานก่อสร้างของกองทัพภาค 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม และครอบครัว นายกชกกล่าวว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ป.ป.ช.จะสอบก็ให้เขาสอบไป คนไม่ได้ไปยุ่ง ถึงจะเป็นน้องก็คนละคนกัน ส่วนรายงานข่าวที่ระบุว่าบริษัทรับงานก่อสร้างอยู่ในค่ายทหารนั้นคนไม่รู้ ไปสอบถาม คนถามไปและให้เตรียมคำตอบให้ดี และต้องไปถามปลัดกระทรวงกลาโหม แต่ไปถามเขาก็ยังไม่ตอบแล้ว

กลาโหมดำเนินการอยู่เพราะเป็นลูกน้อง เมื่อถามว่านายกชกมั่นใจที่จะให้ป.ป.ช.ตรวจสอบในฐานะที่พล.อ.ปรีชาเป็นทั้งสมาชิกสนช.และคสช. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าทำไม ถ้าไม่เชื่อมั่นกระบวนการรัฐก็ไปอยู่ที่อื่น กระบวนการยุติธรรมเขาทำงานอยู่ ไม่เอาอะไรสักอย่างจะเอาแต่ความรู้สึก พอแล้วไม่ตอบ ถามแบบนี้ไร้สาระแล้วหาว่าโมโห ต้องไปถามกระบวนการที่เขาตรวจสอบ โยงกันไปมาอยู่นั้น คนไม่ได้โมโห

เมื่อถามว่ารัฐบาลนี้ขึ้นชื่อต่อต้านการทุจริต นายกชกกล่าวว่าเขาสอบสวนอยู่ เขาฟ้องขึ้นมาก็เป็นคดี เขาต้องตรวจสอบแบบนี้ นี่คือกลไกใช้อำนาจรัฐ ไม่ใช่มีใครจะตรวจสอบใครก็ตรวจสอบ ตอนนี้กระทรวงกลาโหมกำลังตรวจสอบ ขณะที่ป.ป.ช.ก็ตรวจสอบ อย่างเอามาพันกับคน รวมถึงบริษัทเขาก็ตรวจสอบหมด

รักน้องแต่ไม่ตะแบงช่วย

“เขาสอบหมด บริษัทบ้างครอบครัวไหน อยากสอบอะไรก็สอบไป จะสอบครัวสอบส้วมก็สอบไป จะมาโยงกับผมทำไม เขาก็รับผิดชอบของเขา ไม่ใช่ขอ ไอ้ทำ ตระกูลผมเสียหาย มันคนละเรื่อง คนละคน แต่ถามว่าผมรักน้องไหมผมก็รัก แต่ผมทำอะไรไม่ได้ ผมช่วยเขาไม่ได้ และผมมาตะแบงชี้แจงส่งเดชไม่ได้ เป็นเรื่องของกลไกที่รับไป และผมไม่เคยไปว่าใคร ทุกอย่างเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม ใครอยากสอบก็สอบไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หรือสื่อจะเป็นตัวแทนนายเรื่องใคร ลีเก็ดวันนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เขาทำงานอะไรมาฟ้องกันทุกวัน มีงานทำหรือเปล่า ทำมูลนิธิหรือ เดียววันหลังต้องไปสอบ 2 คนนี้บ้าง ทำอาชีพอะไร มีรายได้จากที่ไหน อาชีพสุจริตหรือเปล่า สื่อไปฟ้องแทนคนไม่ยอมยุ่งกับเขา กระบวนการตรวจสอบก็เดินหน้าไป ไม่ใช่มาประโคมข่าวสร้างความสำคัญ คนยังไม่พยายามพูดถึงโครงการรับจำนำข้าว มันก็พูดกันอยู่นั้น กลับมาย้อนคนทุกเรื่อง ต้องไปสู้ที่กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่มาสู้ตามสื่อ คนไม่ตอบโต้ให้น้องทางสื่อ ไปว่ากันที่กระบวนการ ผิดก็คือผิด

'บิกติก'ขอโทษพี่-รับไม่สมควร

เมื่อถามว่าพล.อ.ปรีชาได้มาขอโทษหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับนายกช พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ธรรมดาเขาขอโทษบอกว่าไม่ได้ทำความคิด เพียงแต่บางอย่างอาจไม่สมควร เขาขอรับตรงโน้น แต่เรื่องบริษัทเขาบอกว่าเตรียมหลักฐานไว้เต็มที่ คนยังไม่รู้ว่าเขามีบริษัท ตั้งมาหลายปีแล้ว หลานก็โตแล้ว ไม่เจอหน้ามาก็ปีแล้ว คนไม่ค่อยเจอครอบครัวเพราะทุ่มเวลาให้กับงานตลอด และเสียใจที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เด็ก แต่ความผูกพันยังเหนียวแน่น สายเลือดมันต้องมีอยู่แล้ว แต่หน้าที่เราก็คงทำให้ดีที่สุด ลดปัญหาความขัดแย้งให้มากที่สุด ใครทำอะไรก็ต้องระวังตัวเอง รับผิดชอบกันเอง เขาบอกว่าเขาจะทำให้ดีที่สุด ผิดพลาดอะไรก็ว่ากันมา เขาก็ยอมรับในกระบวนการสอบสวนก็จบแค่นั้น อย่าไปเพิ่มปัญหาหรือภาระ คนไม่ได้ปกปิด มีก็มี ก็รับกันไป

เมื่อถามว่าจะทำให้เครดิตนายกชถูกมองทางลบหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าเครดิตคนคือของตน ไม่เกี่ยวกับคนอื่น ทำด้วยตัวเอง ด้วยรัฐบาล คนต้องไปรับผิดชอบรับผิดชอบทุกคน ญาติพี่น้องอีกหรือเปล่า ต่างคนต่างทำก็รับผิดชอบกันเอง คนรับผิดชอบในงานของประเทศและดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นจะพันกันไปหมด

การให้สัมภาษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง บางช่วงมีอาการเหนื่อยเฉียว โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพล.อ.ปรีชา รวมทั้งยังประชันประชันการทำหน้าที่ของสื่อ

ผบ.ทอ.พร้อมแจงปช.

ที่บก.ทอ. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. กล่าวกรณีการยื่นป.ป.ช.ตรวจสอบกรณีทอ.อนุญาตให้นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา

นายกสมาคมกรีฑาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภรรยาพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ใช้เครื่องบินทอ.เดินทางไปเชียงใหม่ ว่าคนพร้อมให้ข้อมูลต่อป.ป.ช. ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ กระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ขอใช้เครื่องบินมาที่ทอ.ตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติว่าขอใช้เพื่อภารกิจอะไรปกติทอ.จะสนับสนุนเพราะเป็นภารกิจสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศ รวมถึงนักบินก็ต้องฝึกบินอยู่แล้ว คนยินดีและพร้อมให้ข้อมูลทุกอย่าง เป็นไปตามกลไกหากมีการตรวจสอบมา ไม่มีอะไรมากังวล และไม่ห่วงจะถูกโยงเป็นเรื่องการเมือง เพราะทำตามหน้าที่และวิธีที่เราปฏิบัติมาตลอด

เปิดชื่อว่าที่สนช.

สำหรับรายชื่อทหารที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น สนช. คาดว่ามี พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษม รองผบ.สส. ที่จะเกษียณก.ข.นี้ พล.อ.ประสูต รัศมีแพทย์ รองผบ.สส. ที่จะเกษียณก.ข. พล.อ.ท.ชัยพลกฤษ์ ดิษยะศริน รองเสท.ทอ. ที่จะขึ้นเป็นผช.ผบ.ทอ. พล.อ.อ.สุศักดิ์ พุ่งทอง รองเสท.ทอ. ที่จะขึ้นเป็นเสท.ทอ. พล.ร.ท. ปรีชาญ จามเจริญ หัวหน้าตุลาการทหารสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อผู้บัญชาการกองพล ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งค.ค.นี้ด้วย

วิษณุมิน-สอบวินัยกับใคร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นให้ป.ป.ช.ตรวจสอบ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกลาโหม ได้ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือห้างหุ้นส่วนจำกัดของบุตรชายให้ได้รับงานก่อสร้าง

ในกองทัพภาคที่ 3 หรือไม่ว่า เมื่อยื่นสอบเอาผิดก็ให้ป.ป.ช.สอบไป แต่ถ้าสอบทางวินัยตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะสอบอย่างไร นายกชจึงบอกว่าใครมีข้อมูลอะไรให้ไปร้องแล้วกองทัพบกหรือกองทัพภาคจะสอบได้ แต่ถ้าถามคือสอบวินัยใคร เพราะสอบวินัยต้องสอบข้าราชการ ไม่ใช่เกี่ยวกับคนอื่น

ดูเอาผิดบิก-จหนท.รัฐ-เอกชน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกช กล่าวถึงการเรียกคำเสียหายคดีจำนำข้าวว่า นายวิษณุแจ้งที่ประชุมกรมว่าจำนวนเงินที่น.ส.ยังลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้เป็นเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วน

ความเสียหายอีก 80 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน 142,869 ล้านบาท ต้องตรวจสอบกันต่อ ใน 80 เปอร์เซ็นต์มีเจ้าหน้าที่รัฐในระดับปฏิบัติ และเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องรวมแล้ว 850 คดี ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด เช่น กำแพงเพชร มีกว่า 100 คดี นครสวรรค์ 200 คดี การมีส่วนทุจริต รับข่าวผิดประเภท ข่าวหาย ลง จำนวนไม่ตรง คดีทั้งหมดอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เรียบร้อยแล้ว คดีเหล่านี้มาจากการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มีม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักงานฯ เป็นประธาน

“อีกส่วนที่ต้องตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง วันนี้กรม.เห็นชอบให้ สอตช.เป็นเจ้าภาพประสาน ปปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สตง. ป.ป.ช. เพื่อสอบสวนในระดับนโยบายว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วนำผลการพิจารณาในระดับนโยบายมาพิจารณาร่วมกับระดับฝ่ายปฏิบัติด้วย” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

เมื่อถามว่าจะพักงานผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่าขึ้นตอนปฏิบัติอยู่แล้ว ใครที่ทำให้พยานหลักฐานดูยุ่งกว่าเดิม จะใช้มาตรการแบบเดิม แต่หากใครไม่ยุ่งยาก ก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ นอกจากนี้ นายวิษณุยังชี้แจงว่าในส่วน 80 เปอร์เซ็นต์ อายุความ 2 ปียังไม่เริ่ม เพราะการจะนับอายุความ ต้องรอให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำความผิด แต่เวลานี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

รมว.คลังพร้อมเซ็น'จ่านำข้าว'

นายอภิศักดิ์ ดันติวรรค์ รมว.คลัง เผยว่า ได้รับรายงานสรุปจากคณะกรรมการความรับผิดชอบทางแพ่งกรณีเรียกค่าเสียหาย โครงการรับจ่านำข้าว 3.57 หมื่นล้านบาท กับน.ส.ยิ่งลักษณ์แล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยส่งต่อให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำเนินการในขั้นตอนทางตุลาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนจะลงนามรับรองในหนังสือเรียกค่าเสียหายหรือไม่ นั้น ตนพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตามที่ปลัดเสนอมา หากเห็นว่ารมว.คลังต้องเป็นผู้ลงนามเอง

เลือกไขว้ 50 สว.ไม่เวิร์กก็ได้

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์

ก่อนประชุม กรธ.ถึงแนวทางการเลือกไขว้ ส.ว.จาก 20 กลุ่มอาชีพ ตามที่กต.เสนอว่า ได้ยินมาว่า กต.สามารถคิดสูตรการป้องกันการชัวและการบล็อกโหวตได้สำเร็จ ถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่ายินดี กรธ.ต้องรับฟังความคิดเห็นของกต.เพื่อกำหนดวิธีการเลือกส.ว. แต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวว่าส.ว.จะต้องมาจากการเลือกไขว้ เพราะมีคนทั้งวงติงมาว่ามันมีช่องทางทำให้ไม่สุจริต จึงเขียนเปิดช่องให้ใช้วิธีอื่นได้ เช่น ให้มีข้อตกลงกันในกลุ่มวิชาชีพ กลั่นกรองกันเองให้เรียบร้อยก่อนว่าใครจะเป็นตัวแทน ป้องกันไม่ให้มีผู้ใดไปจ้างนอมินีลงสมัครเพื่อจะได้มีเสียงไว้โหวตให้ตัวเอง แต่ยังคงคงหลักการเดิมเอาไว้ มิเช่นนั้นหากกลุ่มอาชีพหนึ่งมีผู้สมัคร 50 คน แต่เป็นนอมินีมีเงินจ้างลงสมัครไปแล้ว 40 คน จะทำให้มีปัญหาได้ โดยการสรรหา ส.ว.ที่มาจากจากการเลือกไขว้ 50 คน จากส.ว.สรรหาทั้งหมด 250 คน ตามบทเฉพาะกาลต้องช่วยกันดูว่าเป็นอย่างไร หากมีปัญหาที่เปลี่ยนวิธีการในกฎหมายลูกตามที่เปิดช่องไว้ จะได้ไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ

เมื่อถามถึงค่าสมัครส.ว.เพียง 500 บาท จะเอื้อให้นอมินีลงสมัครหรือไม่ นายมีชัยกล่าวว่า ต้องชั่งน้ำหนักดูอีกที่ว่ามันเอื้อให้มีการทุจริตหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบภาคประชาชนมองว่าน่าจะตั้งกัหนดให้ใหม่ คนที่สนใจและเป็นผู้ไม่อยู่ในพื้นที่ลงคะแนนสามารถสมัคร เพื่อช่วยลงไปตรวจตราดูการลงคะแนน โดยจะกำหนดให้มีสถานมารองรับ และให้มีอำนาจในการแจ้งความจับได้หากพบเหตุต้องสงสัย ส่วนนี้จะนำไปใช้กับการเลือกตั้งส.ส.ด้วย นอกจากนี้ กรธ.จะจัดให้มีการสัมมนาอีกครั้งในส่วนของกลุ่มหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. และว่าด้วยกต. ซึ่งอยากให้ฝ่ายการเมืองมาร่วมด้วย กรธ.ต้องการรับฟังประสบการณ์การเมืองว่าตรงไหนปฏิบัติจริงไม่ได้บ้าง

ศาลธน.ชี้'คำถามพ่วง'วันนี้

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขานุการศาลรัฐธรรมนูญเผยว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติคำร้องที่กรธ.ส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม เพื่อให้พิจารณาว่าชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 มาตรา 37/1 ในวันที่ 28 ก.ย. โดยจะเริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพิมลกล่าวว่า ขั้นตอนพิจารณาตุลาการแต่ละคนจะนำความเห็นมาแถลงด้วยวาจาในที่ประชุมก่อนลงมติ เพื่อทำเป็นคำวินิจฉัยกลาง อีกทั้งจะไม่ออกนัยบัลลังก์ เนื่องจากเป็นคำร้องที่พิจารณาบทบัญญัติกฎหมายว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไม่ได้เป็นคำร้องที่มีคู่กรณี คาดว่าการทำคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการนั้น น่าจะทำได้เสร็จในวันที่ 28 ก.ย. และส่งให้กรธ.ได้ในวันเดียวกัน

ม.44 สั่งอปท.-ตร.หยุดทำหน้าที่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจดำเนินการโดยวิธีการปกติได้ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีคำสั่งรวม 17 ข้อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ลงนาม

สำหรับคำสั่งข้อที่ 1-12 เป็นคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ 5 กลุ่ม รวม 72 ราย ได้แก่ กลุ่มข้าราชการพลเรือน 1 ราย คือ นายสิทธิ

อ่านต่อหน้า 11

● 'ใก่อ'

ต่อจากหน้า 10

พัฒนาชัชกร ปลัดจังหวัดหนองคาย, กลุ่มข้าราชการตำรวจ 2 ราย พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ และพ.ต.ต.โยธิน สีหาทิพย์, กลุ่มผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7 ราย, กลุ่มข้าราชการอปท. 55 ราย และกลุ่มกรรมการพนักงานส่วนตำบล 7 ราย และให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่คิดให้เสียหาย โดยในกลุ่มที่ 3-5 เกือบทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่อปท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจ.มหาสารคาม

ตั้ง'ใก่อ'นั่งอธิบดีปส.

คำสั่งข้อที่ 13-15 สั่งให้นายนที ขลิบทอง ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไปจนถึงวันที่ 5 พ.ย.2560, ให้พล.ต.อ.วุฒิ ลิปะตผล รอง ผบ.ตร. ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9436

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 263.45 Ad Value: 408,347.50

PRValue (x3): 1,225,042.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พัน72ชรก.ลือต8ใกลุ่มีเฮออิบตีกรมประชาฯ'เกษมสันต์'พันปลัดทส. บิ๊กตี๊กเอ่ยขอโทษ...

สำนักนายกฯ และให้พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะท้าว พล.ต.สรรเสริญทำงานในคสช. งานของรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นโฆษกประชาสัมพันธ์งานของรัฐอยู่แล้ว งานทุกอย่างจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รับรองเขาว่าบทบาทของเขา ส่วนจะรักษาราชการแทนเท่าใดยังไม่ทราบ อย่าลืมนึกถึงประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐ คนมีสิทธิสั่งการได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกล่าวว่า ที่ต้องใช้คำสั่งพิเศษตามมาตรา 44 เพราะพล.ต.สรรเสริญ สั่งกีดกันกระทรวงกลาโหม จึงต้องตั้งด้วยคำสั่งพิเศษเป็นการตั้งชั่วคราว ส่วนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่ต้องตั้งอย่างแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

ด้านนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า เชื่อว่าพล.ต.สรรเสริญ จะทำงานได้ เพราะมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเข้าใจงานของรัฐบาลอย่างดี มั่นใจว่าจะไม่มีกลิ่นได้นำในองค์กร ส่วนรองอธิบดีที่เหลืออีก 2 คนจะเกษียณพร้อมกันก็ยังไม่มีการเสนอชื่อ คงต้องรออีกสักระยะ

ตั้งปลัดทส.ผู้ตรวจสำนักนายกฯ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 โยงย้ายข้าราชการรอบที่ 8 ที่ปรากฏชื่อเป็นข้าราชการของ จ.มหาสารคามจำนวนมากว่า น่าจะเป็นกรณีการสอบบรรจุคนเข้ารับราชการ ถ้ายังไม่ผลสอบสวน ก็ต้องสอบสวนก่อน หากผลสอบออกมาทำให้ผู้ว่าฯดำเนินการได้เลย

ด้านพล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายก็ต้องทำให้ดีทุกเรื่อง แม้จะรับหลายบทบาท แต่ไม่เป็นปัญหาและจะทำให้ดีที่สุด ส่วนที่ต้องมาดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือไม่ พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่าไม่วิจารณ์ ขออย่าเข้าไปทำหน้าที่เชื่อม โยงการทำงานให้เกิดความสมบูรณ์

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ครม.มีมติรับโอนนายเกษมสันต์ จิณณาวัศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มาเป็น

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกฯ และแต่งตั้ง นายไพโรจน์ ศักดิ์ชัยสกุล เป็นผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

นายเกษมสันต์กล่าวว่า ไม่ได้คิดใจ คงต้องให้คนอื่นมาทำหน้าที่ปลัดกระทรวงบ้าง แต่ตามมารยาทนับตั้งแต่วันนั้นจะไม่ขึ้นเอกสารใดๆ ส่วนที่โยนย้ายเพราะขัดแย้งกับพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.หรือไม่นั้น ต้องไปถามรัฐมนตรีเอง คนทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ส่วนเรื่องความขัดแย้งคงไม่พูดถึง

ตั้งอธิบดีเจรจากการค้า

นอกจากนี้ ครม.มีมติแต่งตั้งตามที่กระทรวงต่างๆเสนอ ดังนี้ นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

นายที่ปรดิษฐ์ วัชรานุกร ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิชาญชอุท บุญจิต ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช. เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็น รองเลขาธิการสศช. นายมนตรี บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็น รองเลขาธิการสศช. นายคณูชา พิษนันทน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็น รองเลขาธิการ สศช.

น.ส.บงกช อนุโรจน์ผอ.สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็น ที่ปรึกษาด้านการลงทุน. น.ส.จิตรา กุลวานิช ผอ.สำนักบริหารกลางบีโอไอ เป็น ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นายบุญชอุท กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง 5 ราย นายฉวีวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางพรหมพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็น ผู้ตรวจฯ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ตรวจฯ นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เป็น ผู้ตรวจฯ นางวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น ผู้ตรวจฯ

2 อธิบดีกระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง 11 ราย นายคณิต ลิขิตวิฑูวฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น ผู้ตรวจ, ว่าที่ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็น ผู้ตรวจ, นายโอภาส ทองรงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น ผู้ตรวจ, นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น ผู้ตรวจ, นายศิริก คนพะยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็น ผู้ตรวจ, นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็น ผู้ตรวจ, น.ส.จุฑาดี พงษ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็น ผู้ตรวจ, นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็น ผู้ตรวจ, นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น ผู้ตรวจ,

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็น เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, นายสุรสิทธิ์ ทิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็น อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ไก่อคู่มกรมปชส. ม.44จัดแถวขรก.

วุฒิปันตร.ข้ามห้วยซี11
ปลัดทส.โดนย้ายฟ้าผ่า
ฮือฮาพันสารคาม67ราย
บีกป้อมถกเคาะโพลีแกก็
สุวัฒน์นั่งผบช.สันติบาล
'บีกตู'แจง ม.44 โยก'วุฒิปันรอง ผบ.ตร.นั่งผู้ตรวจ
พิเศษ ดึงช่วยงานปฏิรูป ปรับโครงสร้าง ตร. 'บีก
ป้อม'ซีไปตีขึ้นซี 11 'ไก่อ'ก็เฮควรรักษาการอธิบดี
กรมประชาฯ แต่งฟ้าผ่า'เกษมสันต์'หลุดปลัด ทส.

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ไก่อ

จัดม.44พันข้าราชการล็อต8

เมื่อวันที่ 27 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียน

หรือกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกำหนดมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม โดยที่จำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขปัญหามาอาจดำเนินการโดยวิธีการปกติได้ อีกทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดยผู้มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องมิได้มีความผิดหรืออยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบใดๆ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งดังต่อไปนี้

ท้องถื่นมหาสารคามโดนยกแพง

ราชกิจจานุเบกษา ให้นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร ปลัดจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระวังการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และไปปฏิบัติราชการประจำหน่วยงานนั้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้ พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ และ พ.ต.ต.โยธิน สีหาทิพย์ ระวังการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราว โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการในกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติแห่งหนึ่งตามเห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบก็ได้

3.ให้นายศิริ มะลิลา ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายจรรุญ มะลิปิโซ ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายสิทธิชัย โยบัตทุม ประธานสภาและ ส.อบต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม นายชัย เหล่าชัย นายก อบต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายวีระศักดิ์ ทองสมบูรณ์ นายก อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายมีศักดิ์ ชัยพิสุทธิสกุล นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นายสุริยันต์ ยิ่งบุรุษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

อปท.55รายหยุดปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ยังให้ข้าราชการ อปท.ในจังหวัด

มหาสารคาม 55 ราย หยุตปฏิบัติหน้าที่ ประกอบ ด้วย นายวัฒนชนม์ ขาทองยศ ปลัด อบต.หนอง แสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายกิตติพิศุทธิ์ คุชฤทธิ์ ปลัด อบต.ปอพาน อ.นาเชือก นาย บัณฑิต พงศ์สุวรรณ ปลัด อบต.นาภู อ.ยางสี สุราช นายคมลสิทธิ์ ลำเหลือ ปลัด อบต.ขามเรียง อ.ยางสีสุราช นายปรีชา กลางวาปี ปลัด อบต. แวงนาง อ.เมือง น.ส.ฐิติารีย์ โชติกันจางิจ ปลัด อบต.นาเชือก อ.นาเชือก นายอภิเดช โททอง ปลัด อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง น.ส.อรุณญา แคนหนอง ปลัด อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง นาย ไพบูลย์ วงศ์พิมพ์ ปลัด อบต.โคกก่อ อ.เมือง นายเชาวลิต จันทะฤทธิ์ ปลัด อบต.การแอนด์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ ปลัด อบต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย นายปราโมทย์ รวิยะวงศ์ ปลัด อบต.ปะเหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย นางวิลาสิณี นาเมือง ปลัด อบต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย พ.จ.อ.โอภาส มรรคณา ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย นาย วัชรการ วิชาโคตร ปลัด อบต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย นายสัตยชิต รัตนแสง ปลัด อบต. เหล่า อ.โกสุมพิสัย น.ส.สุกัลยา สิงห์บุรมย์ ปลัด อบต.เขาวัว อ.โกสุมพิสัย ส.ต.ท.อุทร คิตติ ปลัด อบต.แพ่ง อ.โกสุมพิสัย ส.ต.ท.เชิดชัย พิภพทอง ปลัด อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย นางพิพร สุวรรณ เลิศ ปลัด อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย

นายโกเมน ศิริพูล ปลัด อบต.โนนแดง อ.บรบือ นายทรงเดช เพชรทอง ปลัด อบต. ดอนจัว อ.บรบือ นางพิมพ์ทิพย์ นิกรสถิตย์ ปลัด อบต.หนองคูขาด อ.บรบือ ว่าที่เรือตรี บุญสุข เททอง ปลัด อบต.วังใหม่ อ.บรบือ น.ส.พิรุฬห์ ลักษณะ ทาโยธี ปลัด อบต.หนองโก อ.บรบือ นายสุรศักดิ์ ท่อนโพธิ์ ปลัด อบต.บัวค้อ อ.เมือง มหาสารคาม นายคมเดช จันโทรี ปลัด อบต.โคก พระ อ.กันทรวิชัย นายยุทธศาสตร์ วงศ์อาษา ปลัด อบต.มะค่า อ.กันทรวิชัย นายสุเปรม คณา โจด ปลัด อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย นายชูศักดิ์ ปีกเคทา ปลัด อบต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม ปลัด อบต. เชียงยืน อ.เชียงยืน นายธีรวัฒน์ ชาไชย ปลัด อบต.กุ้งกันทรรัตน์ อ.นาดูน นายทินกร อุ่นผาง ปลัด อบต.ดงควน อ.นาดูน นายสถาพร กลาง ประพันธ์ ปลัด อบต.หนองกุง อ.นาเชือก นาย วุฒิศาสตร์ เทียบดอกไม้ ปลัด อบต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จำเอก อำนาจ วินทะวุธ ปลัด อบต. บรบือ นางลำเพย พ่วงกลาง ปลัดเทศบาลตำบล หนองกุง อ.ชื่นชม นายไพศาล แก้วอาจ ปลัด เทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก นายวันชัย มะเสนา รองปลัด อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง

ไปช่วยราชการที่ศาลากลาง

น.ส.เจนจิรา ใจจูลละ รองปลัด อบต.ห้วย แอ่ง อ.เมือง นายทรงศักดิ์ มีอำนาจ รองปลัด อบต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย น.ส.มัทรี โสดาปัดชา รองปลัด อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม นาง เย็นใจ จันทิพย์ รองปลัด อบต.ดอนจัว อ.บรบือ น.ส.มธุรส พุ่มพวง รองปลัด อบต.วังใหม่ อ.บรบือ นายวัชรวิกรณ์ ดำรงกิจเจริญ รองปลัด อบต.กุ้งกันทรรัตน์ อ.นาดูน นายปัญญา ปีกกาสิ รองปลัด อ.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช นางสมจิตร บุญศรี รองปลัด อบต.หนองเรือ อ.นาเชือก นาย ขจรกิตติ แคนประกรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดอนจัว อ.บรบือ นายศรารุช กุลนิตย์ หัวหน้า สำนักปลัด อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม ลิขเอก ประเสริฐ วิริยะ ผู้อำนวยการ (ผอ.) กองช่าง อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง นายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์โท ผอ.กองช่าง อบต.แพ่ง อ.โกสุมพิสัย นายพรชัย รินทริก ผอ.กองช่าง อบต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย นายวิทยา สีดาพล ผอ.กองช่าง อบต.กุ้งกันทรรัตน์ อ.นาดูน น.ส.รุ่งรัตน์ พาพิลา ผอ.กองคลัง อบต. ดงควน อ.นาดูน และ นายยงยุทธ ประจง ปลัด อบต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดนี้ไปช่วยราชการที่ ศาลากลางจังหวัดที่ อบท.นั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ ราชการอื่นในจังหวัดนั้นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดกำหนด แต่ต้องมีชื่อ อบท.ที่ผู้นั้นปฏิบัติ หน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ ผู้ว่าหรือผู้ที่ผู้ว่ามอบหมาย เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความ เหมาะสม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงิน ประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

สอดข.ส่งต่อผู้บังคับบัญชาสอบ

ทั้งนี้ ให้กรรมการพนักงานส่วนตำบล 7 ราย ประกอบด้วย นายสุธรรม วงศ์แก้ว นาง วิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร นายจิรพร ถนัดคำ นายชัยพนธ์ คชโคตร นายสุเมธ จุฑา นาย วสันต์ ปะกิสซ์ นายทองสุข ทูมมี พันจากการ เป็นกรรมการ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ คัดเลือกกรรมการใหม่ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือก กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แจงข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้มีรายชื่อให้ หน่วยงานทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้อง

ปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งจาก ศอตช. เพื่อความเป็นธรรมแก่

ผู้นั้นหรือเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ในกรณี ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด เวลาดังกล่าว ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ เจ้าหน้าที่ผู้นั้น แล้วแต่กรณี เพื่อขยายเวลาได้ ตามความจำเป็น

น้องสุวัจน์ข้ามห้วย-ไก่อุ่นกรมกรีก

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้นายที่ ขลิบทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน หมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป อีกทั้งยังมีคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการประชาชน การตรวจราชการ และการปฏิบัติภารกิจเพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยตามที่นายฯหรือ กรมมอบหมาย ให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิขิตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พันจ่าเอกแห่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง รับเงิน ประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดย ให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน เดิม และให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ในตอนท้าย ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกองทัพบก โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราว อีกตำแหน่ง หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต ่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (27 กันยายน) เป็นต้นไป

นายฯแจงโยก'วุฒิ'มาคุม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 59/2559 ว่า ให้ พล.ต.อ.วุฒิมาช่วยงานด้าน

กฎหมายซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้อยู่ในงานปรับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อยู่แล้ว รัฐบาลต้องการให้มีการปรับปรุงโครงสร้างโดยการลดระดับรองผู้บัญชาการออกมาด้วย ก็ต้องดูแลให้ความเป็นธรรม แล้วก็ให้มาช่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.วุฒิก็ดูแลในเรื่องของป่าไม้ การบุกกรุกทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว เท่าที่ทราบยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี

“วันนี้ต้องยอมรับ ผบ.ตร.ออกไป แล้วก็ต้องเพิ่มตำแหน่ง พล.ต.อ.เข้ามาเพื่อดูแลกลุ่มงานของตำรวจ ไม่จำเป็นต้องมีรอง ผบ.ตร.เยอะ ยืนยันผมไม่ได้ไปทำลายกรมตำรวจ แต่ทุกคนเองก็อยากปฏิรูป แต่ก็มีบางส่วนไม่อยากให้ผมทำอะไร แล้วมันจะทำอะไรได้สักอย่างหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เผยตั้ง‘ไก่’เพราะรัฐานรบ.-คสช.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการตั้ง พล.ต.สรรเสริญ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ว่า ระหว่างนี้ก็จะได้บูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้เสียก่อน หมายความว่าให้สามารถรวบรวมงานจากทุกหน่วยงานให้ได้ ที่ผ่านมามีการบูรณาการงานได้ไม่มากนัก จึงต้องการงานการบูรณาการคิดใหม่ทำใหม่ พล.ต.สรรเสริญเองก็รู้ทั้งงานใน คสช. งานในส่วนของรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่เป็นโฆษกประชาสัมพันธ์งานของรัฐอยู่แล้ว งานทุกอย่างจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

“รับรองว่า พล.ต.สรรเสริญเขาอยู่ในบทบาทของเขา ในนาม คสช. ทาง คสช.เขาก็พูดไป ในส่วนของงานด้านความมั่นคง ในด้านงานของรัฐบาลทางโฆษกรัฐบาลก็มีหน้าที่พูดไปพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ส่วนจะรักษาการในตำแหน่งนานเท่าไรนั้นก็ยังไม่ทราบ วันนี้ก็ทำหน้าที่รักษาการไป อาจจะวันเดียวก็ได้ ก็จะต้องรักษาการจนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามา พร้อมเมื่อไหร่ผมก็ตั้งเท่านั้นเอง ตอนนั้นก็ปรับระบบการทำงานให้ดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าไปปิดกัน ไปละเมิดสิทธิสื่อมวลชน อย่าลืมว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นหน่วยงานของรัฐ ผมก็มีสิทธิที่จะสั่งการได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

‘บิ๊กป้อม’แจงย้าย‘น้องสุวัจน์-ไก่’

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการย้าย พล.ต.อ.วุฒิ ลิขิตพัลลภ ว่า พล.ต.อ.วุฒิเป็นรอง ผบ.ตร.มานานถึง 5 ปีแล้ว น่าจะได้ตำแหน่งสูงขึ้น เพราะการเป็น ผบ.ตร. มีตำแหน่งอยู่ที่ 10 แต่โยกย้ายมาที่ใหม่จะได้

ขึ้นเป็น 11 อีกทั้ง พล.ต.อ.วุฒิมีความสมัครใจ จะมาเป็น เพราะอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และถ้าผลงานไม่เข้าตาคงไม่ให้เลือกขึ้นในระดับที่ 11 ส่วนงานใหม่ต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้พิจารณาในการแบ่งงาน สำหรับการตั้ง พล.ต.สรรเสริญ เป็นรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นการชั่วคราว ต้องใช้คำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 นั้น เพราะ พล.ต.สรรเสริญสังกัดกระทรวงกลาโหม เวลาแต่งตั้งจึงต้องตั้งด้วยคำสั่งพิเศษ แต่ทั้งนี้ ต่อไปจะต้องตั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่ขึ้นมาอย่างแน่นอน ขณะนี้คงอยู่ระหว่างการสรรหา

‘ไก่’พร้อมลุยงานกรมประชา

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า อยากให้มีการเชื่อมโยงงานระหว่าง คสช.และรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์เป็นสถานีโทรทัศน์สนับสนุนการพัฒนาประเทศ นายอภิรักษ์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำไว้ดีแล้ว คงจะเข้ามาทำเพิ่มเติม ใช้ออกค่ายพิชิตมีอยู่ทั้งหมดของหน่วยงานขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยสู่ประชาชน แต่ไม่ได้หมายถึงแค่ให้รัฐบาลทำอะไร เพราะจุดมุ่งหมายคือให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า เพราะภาครัฐอย่างเดียวคงทำไม่ได้

เมื่อถามรู้สึกอย่างไรกับคำสั่งที่ออกมา พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า นายกะเป็นทหาร ตนก็เป็นทหาร คนเป็นทหารไม่มีใครถามผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ตนเองเป็นอะไร และผู้บังคับบัญชาจะไม่บอกผู้บังคับบัญชาว่าจะให้เป็นอะไร นายกะคงจะพิจารณาเอง ตามข้อมูลที่มีอยู่ ได้รับคำสั่งมากก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตที่มีอยู่ ดีหรือไม่ดีอย่างไรนายกะจะพิจารณาเอง และประชาชนจะเป็นคนตัดสิน

เมื่อถามว่า อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในกรมประชาสัมพันธ์บ้าง พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า อยากเห็นความรักความสามัคคี ปัจจุบันเขาก็มีอยู่แล้ว ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอย่างเต็มที่ และอยากให้ข้อมูลการทำงานทั้งหลายของรัฐบาลลงไปสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาเขาก็ทำเต็มที่อยู่แล้ว แต่ตนก็ต้องพยายามทำอะไรทำให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจประเด็น แต่คงไม่ถึงกับต้องไปจัดระเบียบอะไร เพราะก็ไม่ใช่ว่าจะมาจากไหน และต้องการให้ของ 11 เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาประเทศ

กรม.แดงปลัดทส.นั่งผู้ตรวจพิเศษ

นอกจากนี้ พล.ต.สรรเสริญยังแถลงผลการประชุม ครม.ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งโดยอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายเกษมสันต์ จินณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5 ราย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางพรรณพิมล วิบูลสากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารักษาภัณฑ์ จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก.เกษตรตั้ง9รองอธิบดีขึ้นผู้ตรวจ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 9 ราย นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.จุติ พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแต่งตั้ง น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

‘เกษมสันต์’ปิดตอบเกาเหลารมว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งให้นายเกษมสันต์ จินณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ

ราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีการเสนอโดยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้ผ่านทางทส.และรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบกระทรวงนี้แต่อย่างใด สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง อีกทั้งคำสั่งนี้ยังออกมาในช่วงที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีทส. เดินทางไปประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ที่ประเทศแอฟริกาด้วย

นายเกษมสันต์กล่าวว่า ไม่รู้สึกติดใจอะไร คงต้องลองให้คนอื่นทำหน้าที่ปลัดกระทรวงบ้าง เมื่อถามว่าการโดนย้ายครั้งนี้เป็นเพราะความขัดแย้งกับ พล.อ.สุรศักดิ์หรือไม่ นายเกษมสันต์กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องไปถามรัฐมนตรีเอง แต่ส่วนตัวแล้วตนทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว เรื่องความขัดแย้งคงไม่พูดถึง

เมื่อถามว่า คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายมีผลทันทีหรือไม่ ปลัด ทส.กล่าวว่า คงต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ก่อน แต่ตามมารยาทเป็นบรรทัดฐานของตน นับตั้งแต่วันนี้จะไม่เซ็นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อถามว่าจะเริ่มลาพักหรือไม่นาย นายเกษมสันต์กล่าวว่า คงยังไม่ลาพักหรอก เนื่องจากวันนี้คงต้องเริ่มเก็บของที่มีอยู่จำนวนมากให้แล้วเสร็จก่อน

‘วุฒิ’ ยืนยันเป็นผู้ตรวจจลยได้ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พล.ต.อ.วุฒิ ลิขิตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นนักเรียนนายร้อยอบรม เกษียณอายุราชการในปี 2560 ปัจจุบันเป็นรอง ผบ.ตร.ที่มีลำดับอาวุโสลำดับที่ 2 เคยเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศอาชญากรรมข้ามชาติและกำกับดูแลเรื่องการท่องเที่ยว เป็นน้องชายของนายสุวัจน์ ลิขิตพัลลภ อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

พล.ต.อ.วุฒิให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า คำสั่งนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่อยากให้นำไปตีความในเชิงลบ คำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการก็เป็นตำแหน่งที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทั่วประเทศ

‘บิ๊กป๊อก’ แจงแต่งตั้งปท.สารคาม

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการย้ายข้าราชการรอบที่ 8 ปรากฏชื่อข้าราชการของจังหวัดมหาสารคามจำนวนมากว่าน่าจะเป็นกรณีการสอบบรรจุคนเข้ารับราชการ หากผลสอบออกมาก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดำเนินการได้เลย ถ้ามีผลสอบออกมาก็ดำเนินการลงโทษได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีการสอบออกมาก็ต้องดำเนินการสอบสวนก่อน

รองผู้ว่าฯ สารคามชี้พันทุจริตสอบ

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึงกรณีคำสั่ง คสช.ที่ 59/2559 ว่า จากการตรวจสอบรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวในส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบรายละเอียดแยกเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ 2557 จำนวน 58 ราย และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ 2556 จำนวน 11 ราย รวม 69 ราย ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีทั้งหมด 69 ราย ต้องบอกว่าบุคคลเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของนาย อดต.ที่จังหวัดมหาสารคามมีคำสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บุคคลต่างๆ ที่มีรายชื่อล้วนเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันร่วมกับนาย อดต. แต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้าง บางคนเข้าข่ายการทุจริตผิดทางอาญา บางคนอาจผิดทางวินัย รายชื่อต่างๆ เหล่านี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการส่งรายชื่อให้กับทาง ป.ป.ช.ไปทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นการที่มีคำสั่งออกมาก็อยู่ในดุลพินิจของทางส่วนกลาง

เผยพนักงานกลัวอิทธิพลอดต.

“ทางจังหวัดจะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตหรือไม่ ในการสอบสวนครั้งแรก เดิมที่ทางจังหวัดได้ส่งเข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช.ไปแล้ว เบื้องต้นทางจังหวัดจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางเรื่องเท่านั้น หากเราจัดกลุ่มผู้กระทำผิดจะมีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่อาจมีส่วนกระทำความผิดในปี 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบ จะมีประธานสภาที่อยู่ใน อบต.จังหวัดส่วนปลัด อบต.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะประธานดำเนินการสอบ และพนักงานส่วนตำบลอื่นๆ ที่มีส่วนในการสอบ ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการสอบปี 2556 เป็นเรื่องที่ อบต.กลางตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนน ทำให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทางจังหวัดได้สอบไปแล้ว แต่ยังไม่พบอุปสรรคเนื่องจากพนักงานยังกลัวอิทธิพลของบุคคลในอบต. อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เมื่อมีคำสั่ง คสช.ออกมาก็จะทำให้ทางคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้ข้อเท็จจริง ส่วนผลจะเป็นอย่างไรจะส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาต่อไป” นายเสฐียรพงศ์กล่าว และว่า สำหรับผู้จะมาบริหาร อบต.ต่อ ให้เป็นหน้าที่ของรองปลัด อบต.หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ตามถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีความผิดตามกฎหมาย ให้ใช้ผลการสอบสวนของ ป.ป.ช.เสมือนหนึ่งเป็นการดำเนินการสอบวินัย ให้ไล่ออกหรือปลดออกก็แล้วแต่ ป.ป.ช.จะพิจารณา



เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สศช. 2.นายมนตรี บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สศช. และ 3.นายดนุชา พิษยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สศช. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง รวมจำนวน 11 ราย ดังนี้ 1.นายคนิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 2.ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 3.นายโสภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 4.นายปริญญา เฟื่องสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 5.นายดิเรก

ตนพะยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 6.นายสุวรรณ บุราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 7.น.ส.จوزهติ พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 8.นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 9.นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10.น.ส.จวิยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ 11.นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวง 2.นางพรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายโสภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 5.นางวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายสมชาติ สร้อยทอง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ รรพ.พาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9436

Col.Inch: 16.17

Ad Value: 17,787

หน้า: 3(บนซ้าย)

PRValue (x3): 53,361

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: ชมผลงาน



ชมผลงาน - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชมผลงานโครงการประกวดโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน "School Milk Art Contest 2016" ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ นำนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเข้าพบเพื่อรับมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 27 ก.ย.

กทม.ปิดกั้นน้ำท่วมปทุมฯ รบ.มั่นใจเอาอยู่

อ่านต่อหน้า 11

กทม.

วานนี้ (27 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและพายุนั้นในขณะนี้ว่า คาดว่าอุทกภัยในปีนี้เป็นหนักเท่ากับปี 2554 เนื่องจากรัฐบาลเตรียมการไว้ล่วงหน้าในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็ได้นำปัญหาดังกล่าว เข้าหารือในที่ประชุมสภากลาโหม เพื่อรับมือแล้ว

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สุวริทธิ์ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เขื่อนที่อยู่ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกจำนวนมาก ดังนั้น พื้นที่ตอนบนของประเทศไม่ต้องกังวลอะไร ในเวลานี้ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านตรงกลางของประเทศ ก็อาจจะทำให้มีปัญหายุ่งยาก ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยา ในการทำงานร่วมกัน โดยหลักการเราจะพยายามระบายน้ำออกไปก่อน ขณะนี้ยังไม่ทำการกักเก็บ เนื่องจากยังมีฝนอยู่ หากเก็บเร็วเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ การระบายน้ำออกไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุด สำหรับพื้นที่ความเสียหายในภาคการเกษตรยังไม่มาก การชดเชยความเสียหายก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปดูเพิ่มเติม

“ยังไม่กี่ไม่ต้องกลัวจะเหมือนปี 2554 ตอนนี้น้ำในเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ 1,700 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งปี 2554 มีน้ำในเขื่อนเกือบ 3,000 ลบ.ม. ยิ่งทำอีกเยอะ ไม่ต้องกังวล เพราะนี่เป็นเพียงฝนตกซึ่งในที่สุดน้ำจะระบาย ซึ่งพื้นที่ในเมืองก็รอระบายออกเท่านั้นเอง” พล.อ.ฉัตรชัย ระบุ

ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำทรงตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ว่า กรมชลประทาน



บางบาลท่วม - พระสงฆ์วัดอัมพวา ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องพายเรือภายในวัด เนื่องจากน้ำท่วมในบริเวณวัด จนไหลเข้าไปท่วมซึ่งภายในโบสถ์ด้วย ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากฝนตกต่อเนื่อง และมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

ยังคงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ไว้ที่อัตรา 1,800ลบ.ม.ต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยล่าสุดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ 16.65เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้น 25 เซนติเมตร ส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนวัดได้ 14.37เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้จากการคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท เริ่มวิกฤตเนื่องจากระดับน้ำปัจจุบันในบางจุดในตำบลบ้านกล้วย ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 10-20เซนติเมตรเท่านั้น ส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่ริมคลองบางโพงพง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ต.บางหลวงโดด ต.บางบาล อ.บางบาล และ ต.บางกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงบริเวณท้ายแม่น้ำน้อย มีระดับน้ำที่เริ่มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ยังคงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะพื้นที่ตอนบนจะยังคงมีฝนตกชุกต่อไปอีกตลอดสัปดาห์นี้

พศ.เผยพบน้ำท่วมวัด 39 แห่ง

นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก พศ.ประจำจังหวัดต่างๆว่า มีวัดถูกท่วมแล้ว จำนวน 39 แห่ง แบ่งเป็น จ.พระนครศรีอยุธยา 28 แห่ง จ.ลพบุรี 8 แห่ง และ จ.อุทัยธานี 3 แห่ง โดยศาสนสถานยังไม่ได้รับความเสียหายมากนัก เนื่องจากเป็นเพียง

ช่วงน้ำหลากที่ยังไม่ท่วมซึ่งเป็นเวลานาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรมเปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้รับรายงานเกี่ยวกับมาตรการและสถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่ต่างๆ ว่า ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบบางส่วน แต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต 3 แห่ง ได้แก่ วัดบุญกันหนาว วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม ขณะที่ จ.น่าน รายงานว่า วัดภูมินทร์ จ.น่าน ได้รับผลกระทบในบางส่วนเช่นกัน ส่วนที่ จ.ร้อยเอ็ด มี 2 แห่งได้รับผลกระทบบางส่วน ได้แก่ วัดขอนแก่นเหนือ อ.เมือง และปราสาทบ้านหนองคู อ.วิษณุ

“ปทุมธานี” มั่นใจเอาอยู่

ที่ จ.ปทุมธานี นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี ได้เดินทางมาที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ต.ประชาธิปไตย อ.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือส่วนเกินที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา โดยผ่านทางทุ่งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงมาทางใต้โดยเข้าสู่ จ.ปทุมธานี และ กทม. โดยเปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำของ จ.ปทุมธานีฝั่งตะวันออก มีการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังปริมาณน้ำให้มีความสัมพันธ์กัน โดยได้ระบายน้ำแบบซูเปอร์ไฮเวย์นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 24 เครื่องสูบน้ำจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ไปยังประตูระบายน้ำบ้านใหม่ ก่อนสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 20 เครื่อง ส่วนคลองเปรมประชากรตอนใต้ที่เชื่อมต่อระหว่าง จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และ กทม.ก็ได้ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง สำหรับพื้นที่
ที่น้ำท่วมขังในขณะนี้ คือ บ้านเรือนที่อยู่นอกแนว
กันน้ำและจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยชาว
บ้านมีการปรับตัวอยู่แล้ว แต่ที่น้ำเป็นห่วงคือ
หมู่บ้านเมืองเอก และหมู่บ้านไวก้อีส์ ที่สภาพ
คล้ายท้องทะเล จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
หากฝนไม่ตกลงมาอย่างหนัก คาดว่าจะไม่มี
เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี อย่าง
แน่นอน

กทม.ปิดปิดประตูน้ำคลองเปรมฯ

วันเดียวกัน นายอมร กิจเชวงกุล รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่
ตรวจการระบายน้ำคลองเปรมประชากร ในพื้นที่
เขตบางซื่อ พร้อมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝน
ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ กทม.ตอน
เหนือ เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน รวมทั้ง
จ.ปทุมธานีและ จ.นนทบุรี ส่งผลให้เส้นทางระบาย
น้ำในพื้นที่ต้องรองรับปริมาณน้ำจำนวนมาก โดย
เฉพาะคลองเปรมประชากร ที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูง
กว่าระดับปกติเกือบ 2 เมตร ส่งผลให้คลองย่อย
ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักที่เชื่อม
ต่อกันได้ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังขึ้นในจุดต่างๆ
โดยเฉพาะหมู่บ้านเก่า ที่ต้องอาศัยคลองย่อยใน
การผันน้ำ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำ
ในคลองเปรมประชากรราว 2 วัน หากไม่มีปริมาณ
ฝนตกลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำในคลองก็จะคืนสู่
สภาพปกติ ส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า
ในวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. จะเกิดฝนตกอย่างหนัก
ในพื้นที่ กทม.นั้น ก็ได้มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือสถานการณ์ทุกรูปแบบ แต่อยากขอ
ความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งจะส่งผลให้ขยะอุดตัน กีดขวางเส้นทางระบาย
น้ำ

นายอมร ยังได้กล่าวปฏิเสธกรณีที่มีการ
กล่าวหาว่า กทม.ปิดประตูระบายน้ำ ส่งผลให้
จ.ปทุมธานีเกิดปัญหาน้ำท่วมขังว่า ยืนยันได้ว่า
กทม.ไม่ได้ปิดประตูระบายน้ำในคลองเปรม
ประชากรอย่างที่มีผู้เข้าใจผิด แต่สำนักการระบาย
น้ำ กทม.ได้ยกบานประตูทั้ง 2 จุดไว้จนสุดบาน
ตั้งแต่แรกแล้ว โดยสังเกตได้ว่าระดับน้ำในและ
นอกประตูเท่ากัน ที่ -0.80 เมตร และระดับน้ำ
ในคลองเปรมประชากรอยู่ที่ +0.50 เมตร ขณะ
ที่ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ที่
ระดับ +1.50 เมตร.

ยัน'ท่วม'ไม่วิกฤต เล็งทูปเกาะกลาง เพิ่มเลนแaggerติด

'นายกฯ'ยันน้ำท่วมไม่วิกฤต-
เยียวยาเกษตรกร 'บักฉัตร'ลั่น
กรุงเทพฯหายห่วง-ไม่ซ้ารอย
ปี'54 (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ท่วม

'บักตู'ยันน้ำท่วมไม่เกินวิกฤต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการบริหารจัดการน้ำว่า วันนี้อะไรก็ให้มองว่าไม่ใช่แค่พูดกันเป็นระยะๆ ว่าอันนี้น้ำท่วม อันนั้นน้ำแล้ง ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีแผนใหญ่อยู่แล้ว โดยต้องทำทั้งการแก้มลพิษ แก้น้ำท่วม และการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ในพื้นที่น้ำท่วมและการเกษตรเสียหายต้องเยียวยา เหลือ 14 จังหวัดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ดูว่าตรงไหนเสียหายมากน้อย



ข่าวหน้า - ชาวบ้านวังแร้ว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รีบเกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรใส่เรือนำไปขายได้แค่ตันละ 2,000 บาท แต่ดีกว่าปล่อยให้น้ำท่วมนาข้าวเสียหายทั้งหมด เมื่อวันที่ 27 กันยายน

ตามกติกา ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก็ดูแลอยู่แล้ว โดยได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูแลในพื้นที่และส่วนกลางจะลงไปช่วยด้วย ส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังมีระดับน้ำที่ไม่น่าเป็นห่วง

ลั่นไม่ซ้ารอยท่วมใหญ่ปี54

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ยังไม่น่ากังวล โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีแผนบริหารจัดการน้ำไว้รองรับ ส่วนกระแสที่แนะนำให้นำน้ำที่เอ่อล้นไปเก็บในทุ่งนั้นฝนยังไม่หมด หากกักเก็บน้ำเร็วและฝนตกลงมาอีกก็จะทำให้เกิดความเสียหาย โดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อถามว่า สถานการณ์น้ำจะไม่เป็นเหมือนปี 2554 ใช่หรือไม่ พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ยังไงก็ไม่ต้องกลัว ไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้ น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้มียู 1,700 ล้าน ลบ.ม. แต่ปี 54 มีน้ำเกือบ 3,000 ล้าน ลบ.ม. ยังห่างอีกเยอะ ไม่ต้องกังวล เพราะนี่เป็นเพียงฝนตกซึ่งในที่สุดน้ำจะระเหย พื้นที่ในเมืองก็ระบายออกเท่านั้นเอง ส่วนพื้นที่เกษตรยังเสียหายไม่มากอยู่ที่ 5-6 หมื่นไร่ ในพื้นที่ 10 จังหวัด

แนวป้องกันบางปะอินทรุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายไมตรี ปิตินานนท์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุง

รักษานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แนวป้องกันน้ำท่วมในเขตรับผิดชอบ คือ คันกันน้ำบ้านกรด อ.บางปะอิน ระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร เริ่มจากประตูน้ำคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา ยาวไปถึงประตูน้ำบ้านหว่า อ.บางปะอิน พังทรุดหลายจุด และไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ 100% ถือเป็นจุดเสี่ยงที่สุด หากน้ำจากเจ้าพระยาล้นตลิ่งหรือมีทางน้ำไหลมาที่ฝั่งตะวันตกของแนวกันน้ำบ้านกรดน้ำจะทะลักผ่านจุดนี้ เข้ามาในทุ่งฝั่งตะวันออกของคันกันน้ำนี้ได้ และหากเข้ามาจะเสียหายหนัก เพราะคันกันน้ำนี้ทำหน้าที่ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ชุมชนเมืองใหม่ของจังหวัด ติดถนนโรจนะ และถนนสายเอเชีย และศูนย์ราชการจังหวัดได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมของตัวเองอีกแล้ว

ห่วงทะเลลักรอบ'โรจนะ-ไฮเทค'

นายไมตรีกล่าวต่อว่า หากน้ำเข้ามาได้จะลงคลองบ้านกรด และวิ่งตามคลองหรือตามทุ่งไปออกคลองสวนพลู เข้าคลองข้าวเม่า และไปจ่อรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ส่วนอีกทางจากคลองบ้านกรดเข้าคลองโพธิ์ บ่าตามทุ่งไปจ่อนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และไปถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ ในส่วนนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งจะมีแนวป้องกันน้ำท่วมของตัวเองอีกชั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่งเสนอปัญหาไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอรับงบประมาณซ่อมแซมด่วนที่สุดแล้ว" นายไมตรีกล่าว

ด้านนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า กรณีกรมชลประทานจะมีการผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงตามธรรมชาติ ในเขตจ.พระนครศรีอยุธยาไม่ขัดขวางเพราะชาวนาก็ไม่ใช่คนไหนเป็นคนในพื้นที่น้ำท่วมด้วย

เตือนชาวอ.ท่าเรือรับมือล้นตลิ่ง

นายวิฑิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า น้ำหลากจากคลองชัยนาท-ป่าสักไหลมาที่ 168 ลบ.ม./วินาที และจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปล่อยลงแม่น้ำป่าสักที่ 242 ลบ.ม./วินาที บวกกับน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนพระรามหก ในเขต อ.ท่าเรือและจ.สระบุรี ทำให้เขื่อนพระรามหกต้องเร่งปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อน ลงแม่น้ำป่าสักไหลไปยังพื้นที่ อ.ท่าเรือตอนล่าง และ อ.นครหลวง ซึ่งระดับน้ำหน้าตลาดท่าเรือติดแม่น้ำป่าสัก สูงขึ้น 63 ซม.แล้ว คาดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นอีก จึงประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือ เพราะอาจมีภาวะน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักตอนล่างได้

เหนือเขื่อนเจ้าพระยาวิกฤต

นายอดิศักดิ์ โปษณศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี กล่าวว่า พื้นที่หลายหมู่บ้านใน อ.อินทร์บุรี นาข้าวเสียหายรวม 11,014 ไร่ ส่วน อ.เมือง 11,139 ไร่ ทางชลประทานที่ 10 ได้นำเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่อง ตั้งที่ประตูระบายน้ำบางโฉมศรีเพื่อระดมสูบน้ำออกจากทุ่งเชียงรากเพื่อลงสู่คลองมหาชัย และทำการเปิดประตูน้ำทุกแห่งเพื่อระบายน้ำออกอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กรมชลประทานยังคงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ไว้ที่ 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ล่าสุดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา วัดได้ 16.65 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพิ่มขึ้น 25 เซนติเมตร (ซม.) ส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนวัดได้ 14.37 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งจากการคงอัตราการระบายน้ำ 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท เริ่มวิกฤตเนื่องจากระดับน้ำบางจุดใน ต.บ้านกล้วย ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 10-20 ซม.เท่านั้น ส่วนท้ายเขื่อนระดับน้ำเริ่มทรงตัว

จี้น้ำล้นนา-คลองระพีพัฒน์

ด้านนายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนท.) กล่าวภายหลังบินสำรวจสถานการณ์น้ำล้นเจ้าพระยา เพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยแบ่งเบาการระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเดียวว่า ดูภาพรวมในมุมมองแล้วปัญหาที่พบเวลานี้คือ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ อ.บางบาล และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ วิธีการแก้กันจะต่อลงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ต่ำลง โดยระบายไปยังคลองระพีพัฒน์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้ระบายลงในพื้นที่นาข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า ส่วนน้ำที่ระบายมา 2-3 วัน ในบางพื้นที่ของ กทม. เช่น ที่เขตดอนเมือง จะจัดการได้ด้วยวิธีใดบ้าง นายรอยลกล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่นั้นเกิดจากเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำใช้การไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทราบว่าเวลานี้ทางกรมชลประทานได้เอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง

ให้ชั่วคราวเพื่อสูบน้ำออกแล้ว ปัญหาน่าจะแก้ได้แล้ว ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำ แต่อยู่ที่เครื่องมือบางอย่างไม่ค่อยพร้อมและไม่มี การจัดการในภาพรวม

อีก3วันดอนเมืองสู่ภาวะปกติ

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากร บริเวณหน้าตลาดบางซื่อ และอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็กบางโพ เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตดอนเมืองว่า กทม. ไม่ได้ปิดประตูระบายน้ำในคลองเปรมประชากร อย่างที่มีผู้เข้าใจผิด แต่สำนักการระบายน้ำ กทม.ได้ยกบานประตู 2 จุด ไว้จนสุดบานตั้งแต่แรกแล้ว โดยระดับน้ำในและนอกประตูเท่ากันที่ -0.80 เมตร และระดับน้ำในคลองเปรมประชากรอยู่ที่ 0.50 เมตร ขณะที่ระดับน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เขตดอนเมืองอยู่ที่ระดับ 1.50 เมตร ด้วยสภาพพื้นที่ที่ต่างกันทำให้ระดับน้ำต่างกัน 2 เมตร และคลองที่ยาว 22 กม. การเดินทางของน้ำไหลเข้ามาผ่านคลองเปรมประชากรได้ช้า ดังนั้น กทม.ได้แก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองเปรมประชากรใน 4 จุด จำนวน 15 ตัว เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงคลองฯ ได้

เร็วขึ้น ขณะนี้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ดอนเมืองได้ 7 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน หากฝนไม่ตกซ้ำหรือมีน้ำเข้ามาเพิ่ม คาดว่าดอนเมืองจะกลับสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน

กรมอุตุฯชี้มีฝนตกมาก30ก.ย.

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา มีปริมาณฝนหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางจนได้รับผลกระทบ แต่เขื่อนใหญ่ๆ เช่น เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 40% เขื่อนสิริกิติ์ 70% ยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีก ทั้งนี้ หลายอำเภอใน จ.กำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร ยังมีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม กำลังระบายลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,143 ลบ.ม.ต่อวินาที ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน ทำให้พื้นที่ใน อ.บางบาล อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ จะประสบปัญหาน้ำท่วม

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคมนี้ จะมีปริมาณฝนมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เดิมที่กล่าวมาแล้ว แต่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ใน กทม. เนื่องจากมีมาตรการรองรับแล้ว ทั้งการระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่ เพื่อรองรับน้ำใหม่ที่จะไหลเข้ามา รวมถึงการหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อช่วยรองรับพื้นที่ที่ตกลงมามาก

โคราชหวิดปะทะขอระบายน้ำ

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหมู่บ้านพุดซา หมู่ 1 และหมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา น้ำได้ไหลเอ่อจากคลองส่งน้ำชลประทาน เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรกว่า 100 หลังคาเรือน หลายจุดมีระดับน้ำลึกกว่า 70 ซม. ทำให้ชาวบ้านพุดซาหมู่ 1 และ 3 กว่า 50 คน รวมตัวกันที่บริเวณริมถนนเส้นขามทะเลสอ-โคกสูง เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดท่อระบายน้ำที่ลัดใต้ถนน เพื่อระบายไปในพื้นที่ทุ่งนาบ้านพุดซา หมู่ 2 แต่ชาวบ้านหมู่ 2 ไม่ยอมให้เปิดท่อระบายน้ำ เพราะเกรงจะไหลเข้าท่วมนาข้าวได้รับความเสียหาย จึงเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง

เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้ นายสุรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.อ.พิเชษฐ อัจฉฤทธิ์รงค์ รอง ผบ.มท. 21 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ข้อสรุปว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้รถแบ็กโฮขุดทางน้ำจากท้ายหมู่บ้านพุดซาหมู่ 3 เพื่อให้ น้ำไหลลงไปที่บึงบ้านเขว้าพื้นที่ 200 ไร่ ที่ทางชลประทานได้ขุดไว้เพื่อเก็บน้ำเป็นแก้มลิง ทำให้ชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่ายพอใจต่างแยกย้ายกันกลับ

มั่นใจเอาอยู่แค่ น้ำรอระบาย

บิ๊กรัฐยันไม่ซ้ารอยท่วมใหญ่ปี'54 กทม.ฟื้นธงดอนเมือง3วันแห่งสนธิ

โพสต์ทูเดย์ - รมว.เกษตรฯ ยันน้ำท่วมปีนี้น่ากว่าปี 2554 ขึ้นเขื่อนตอนบน ภาคกลางยังเก็บน้ำได้อีกมาก ขณะที่ กทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งแก้ปัญหาดอนเมือง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้จะไม่ซ้ารอยเหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แน่นนอน เพราะหากดูน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้มียู 1,700 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งปี 2554 มีน้ำในเขื่อนเกือบ 3,000 ลบ.ม. จึงยังห่างอีกมาก

“ไม่ต้องกังวล ไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่ เพราะนี่เป็นเพียงฝนตกขังในที่ลุ่มต่ำและรอระบาย ซึ่งพื้นที่ในเมืองก็รอระบายออกเท่านั้นเอง” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไม่ต้องกังวล เพราะเขื่อนที่อยู่ตอนบนและตอนกลางของประเทศยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านตรงกลางของประเทศ ทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำอยู่ สำหรับสัปดาห์นี้ฝนยังตกหนัก จึงต้องหาวิธีระบายให้เร็วที่สุด ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศ เช่น ป่าสักชลสิทธิ์ยังมีขีดความสามารถในการ

กักเก็บน้ำค่อนข้างสูง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อุทกภัยในปีนี้เป็นหนักเท่ากับปี 2554 และไม่ต้องกังวล เนื่องจากรัฐบาลเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กทม. นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กล่าวว่า น้ำที่รอระบายมา 2-3 วัน ในบางพื้นที่ของ กทม. เช่น ที่เขตดอนเมืองเกิดจากเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวใช้การไม่ได้ ทราบว่าเวลานี้ทางกรมชลประทานได้เอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งให้ชั่วคราวแล้ว

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากร พร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้ว่า กทม.ไม่ได้ปิดประตูระบายน้ำในคลองเปรมประชากรอย่างที่มีผู้เข้าใจผิด แต่สำนักการระบายน้ำ กทม.ได้ยกบานประตูทั้ง 2 จุดไว้จนสุดบานตั้งแต่แรกแล้ว ขณะที่ระดับน้ำท่วมขังในเขตดอนเมืองอยู่ในระดับสูง ตลอดจนระยะของคลองที่ยาว

22 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางของน้ำไหลเข้ามาผ่านคลองเปรมประชากรได้ช้า ดังนั้น กทม.ได้แก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองเปรมประชากรใน 4 จุด จำนวน 15 ตัว เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงคลองเปรมประชากรได้เร็วขึ้น หากฝนไม่ตกซ้ำหรือมีน้ำเข้ามาเพิ่ม คาดว่าในพื้นที่ดอนเมืองจะกลับสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน นอกจากนี้ในส่วนของหมู่บ้านที่เกิดปัญหาน้ำขังในพื้นที่รวมกว่า 300 จุดนั้น กทม.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อช่วยระบายน้ำแล้ว



ดับเกาเหลาเปิดจุดอ่อนรัฐบาล

ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเมื่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กสช. ออกมาเปิดเผยถึงข่าว "เกาเหลา" กับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรัฐบาลว่า **ถ้าจะมีก็มีเพียงประเด็นเดียว**

การเปิดเผยของ พล.อ.ฉัตรชัย ครั้งนี้นอกจากแก้ข่าวเรื่องเกาเหลาแล้วยังเปิดให้เห็นถึง "จุดอ่อนของรัฐบาล" ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือ การที่กักตุนกระทรวงการคลังเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวนาฤดูกาลผลิต 2559/60 ซึ่งตนไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน มาทราบตอนกระทรวงการคลังเสนอกรมแล้ว เมื่อไปดูเงื่อนไขการจ่ายเงินในมาตรการแล้ว **เห็นว่าไม่น่าจะปฏิบัติได้จริง** โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ที่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 2559/60 ก่อน

แต่ปีนี้การทำนาล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้การขึ้นทะเบียนล่าช้า ชาวนามีกว่า 3.7 ล้านราย ขึ้นทะเบียนฤดูกาลผลิต 2559/60 เพียง 1 แสนรายเท่านั้น

เมื่อผมเห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวไม่น่าจะใช้ได้ จึงเสนอไปว่าน่าจะปรับแก้เงื่อนไขส่วนนี้ ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาบัญชีลูกค้า ธ.ก.ส.แทน แต่พอตอนหลัง ธ.ก.ส.บอกว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ท้ายสุดก็ได้ข้อสรุปว่า จะใช้ทะเบียนเกษตรกรย้อนหลังไป 2-3 ปี ช่วงดังกล่าว กรมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวลง 5.7 แสนไร่พอดี

จึงกำหนดเพิ่มเติมว่า ชาวนาต้องถือ 1 มาตรการ คือ ถ้ารับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือจากการลดพื้นที่ปลูกข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นเงื่อนไขที่สภาผู้แทนกำหนด

ที่หวังดีเพราะหากทำไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สดง.อาจตรวจสอบย้อนหลังได้ ขณะนี้ทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเกาเหลาระหว่างผมกับนายสมคิด

ก็ดีแล้วรับที่ไม่มีเกาเหลาในที่เศรษฐกิจ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กสช. กับ รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจรัฐบาล ต่างก็มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าทีม ก็อยู่ที่หัวหน้าทีมจะฟังทีมไหน แต่เศรษฐกิจทั้งระบบ จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้

ประเด็นแปลก จากการเปิดเผยของ พล.อ.ฉัตรชัย ที่ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรให้ความสนใจก็คือ เรื่องการขึ้นทะเบียนชาวนาเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทำกันมาทุกรัฐบาล จะให้ความช่วยเหลือที่ขึ้นทะเบียนชาวนาที่ กว่าจะขึ้นทะเบียนเสร็จก็กินเวลาเดือนกว่าสองเดือนทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก็มี การขึ้นทะเบียนชาวนาทั่วประเทศหลายครั้ง เพื่อให้เงินช่วยเหลือ ผมไม่รู้ข้อมูลรายชื่อชาวนาเหล่านั้นหายไปไหนหมด หรือว่าใช้ไม่ได้ จึงต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทุกครั้งที่จะช่วยเหลือ

ผมคิดว่า ชาวนาเองก็งบน้อยที่ต้องไปขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือกันปีละไม่รู้กี่ครั้ง ทั้ง ภัยแล้ง ภัยน้ำ ลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ

กระทรวงเกษตรฯ ไม่คิดที่จะ พัฒนาข้อมูลชาวนาและเกษตรกรทุกประเภทให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยบ้างเลยหรือถ้ายังใช้ระบบขึ้นทะเบียนทุกครั้งแบบเดิมๆ แล้วจะไปพัฒนาให้ชาวนาเป็น "ชาวนา 4.0" ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ ได้อย่างไร

นี่คือ จุดอ่อนของรัฐบาล ที่ทำให้ การแก้ปัญหาชาวนาไม่สำเร็จ รวมทั้ง ระบบป้องกันภัยน้ำท่วม ที่ทำกันมาตั้งแต่ น้ำท่วมใหญ่จนน้ำกำลังเริ่มท่วมอีกครั้งแล้ว ก็ยังไม่เสร็จ

หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ "ระบบข้อมูล" ถ้าข้อมูล "ชาวนา" ที่มีอยู่ 3.7 ล้านครัวเรือน ยังต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทุกครั้งที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแล้ว "Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล" จะเดินหน้าไปได้อย่างไร "ไทยแลนด์ 4.0" จะเกิดขึ้นได้อย่างไร.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

มอบรางวัล...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน "School Milk Art Contest 2016" เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล



เกษตร-ซีพีหนุนปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ดีฮ่องกงประกันราคาข้าวเปลือก 8 บาท

นางจินตนา ชัยวรวัฒนาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ เตรียมทำประชารัฐกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด หรือซีพี ในโครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์เป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร หลังฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2559/60 ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการลดพื้นที่ทำนาปี 2559/60 จำนวน 2 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่น โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ 3 จังหวัดในเขตชลประทาน ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค.59 - 30 เม.ย.60 โดยทางซีพีจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ โดยมีความประกันที่กลีโกรัมละ 8 บาท เป็นข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14%

“เรากำลังมองอยู่ว่าถ้าไม่ให้นักเกษตรกรปลูกข้าวโพดปีนี้จะให้ทำอะไรประกอบกับทางซีพีเสนอเรื่องการปลูกข้าวโพดมาซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ คิดว่า ข้าวโพดอาหารสัตว์ยังมีความต้องการในตลาดและการบริโภคอยู่มาก น่าจะทำรายได้ให้นักเกษตรกรได้ จึงได้คุยในเบื้องต้นกับทางซีพีเพื่อหาแนวทางร่วมกัน เนื่องจากขณะนี้มาปีนี้ก็เริ่มปลูกแล้ว โดยอยากให้นักเอกชนรายอื่นๆ ที่มีความต้องการวัตถุดิบแบบนี้มาจับมือกับเกษตรกร เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลมากนัก ทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาเกษตรกรอีกด้วย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะดูแลในส่วนการอบรมการปลูก และดูแลเกษตรกรในโครงการให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าร่วมโครงการ”.

วิกฤตสินค้าเกษตร

รัฐต้องแก้ไขถูกจุด



หลึ่งเผชิญภัยแล้งที่ค่อนข้างสาหัสมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาฝนเริ่มกลับมาอีกครั้ง เกษตรกรไทยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศ ที่ฝากความหวังจากการปลูกพืชเศรษฐกิจขายมาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นสูง เริ่มเผชิญลางร้ายที่มาเยือนไม่ต่างจากภัยแล้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเมื่อข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักราคาทรุดหนัก เกษตรกรได้ร้องเรียนภาครัฐมานานหลายเดือนแล้ว แต่การแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องเกษตรกรของหน่วยงานรัฐกลับล่าช้าและไม่ตรงจุดที่ควรจะต้องรีบแก้ไข

ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มวิตกเมื่อพบสัญญาณเศรษฐกิจในเดือนกันยายนนี้เริ่มอ่อนตัว อาทิ ยอดขายปูนซีเมนต์ ยอดขายรถยนต์ที่ใช้ในการ

ขนส่งลดลง ทำให้เห็นว่าการบริโภคเริ่มลดลง จะต้องมีการมาตรการออกมาเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้รัฐมีมาตรการไปยังภาคเกษตรมากพอสมควร รวมทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนัดถกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เร่งปัดกำลังซื้อในประเทศ หลังจากการส่งออกสินค้าทำได้แค่ประคองตัว โดยเตรียมหามาตรการดันราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อให้กับเกษตรกร

ที่ผ่านมา การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรหลักของรัฐ ได้แก่ข้าว กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกันกำหนดการผลิตในปีนี้ โดยจำกัดการผลิตไว้ที่ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ถือว่านโยบายดังกล่าวเดินมาถูกทาง จากปกติที่ผลิตเกิน 30 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปีค่อนข้างมาก และพยายามให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยหลังฤดูนาปี

แทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ปลูกถั่วเหลือง จากปัญหาน้ำที่ จะใช้ในภาคเกษตรช่วงฤดูแล้งยังมีน้อยรวมทั้งราคาข้าวในตลาดโลกค่อนข้างตกต่ำ ปลูกแล้วขายมีกำไรอยู่ในระดับเฉลี่ยตันละ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น

แต่นโยบายของภาครัฐให้เกษตรกรหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจล้มเหลวเมื่อกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดเอทานอล (DDGS) เพื่อผลิตอาหารสัตว์โดยไม่มี การจำกัดปริมาณนำเข้าในอัตราภาษีต่ำ โดยในปี 2556 มีการนำเข้าข้าวสาลีและ DDGS เข้ามา 810,424.29 ตันและ 226,176.11 ตัน ตามลำดับ มาเป็น 3,467,117.12 ตัน และ 462,347.33 ตันในปี 2558 ตามลำดับ และในไตรมาสแรกปี 2559 มีการนำเข้าถึง 777,276.87 ตันและ 166,471.02 ตัน ตามลำดับ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 29 กันยายน - อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4875

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 75.77

Ad Value: 102,289.50

PRValue (x3): 306,868.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วิกฤตสินค้าเกษตร รัฐต้องแก้ให้ถูกจุด

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ก็มีข้อมูลความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิต 5.6-6 ล้านตันต่อปี ในสัดส่วนการใช้ข้าวโพดในอาหารสัตว์ประมาณ 60-65% แต่ผลผลิตข้าวโพดในประเทศมีเพียง 4.5 ล้านตันต่อปี ดังนั้น ต้องนำเข้าวัตถุดิบอื่นมาทดแทนการใช้ข้าวโพดประมาณ 2.6 ล้านตัน แต่ในความเป็นจริงในปี 2558 ผู้ผลิตอาหารสัตว์นำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดรวม 3.9 ล้านตัน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยหันไปพึ่งพาวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศมากขึ้น มีการลดสัดส่วนการใช้ข้าวโพดในประเทศเพื่อผลิตอาหารสัตว์ไปไม่น้อย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 4.5 แสนครัวเรือนเดือดร้อนหนักจากราคาข้าวโพดตกต่ำในขณะนี้ เช่น ที่เชียงรายเกษตรกรสีข้าวโพดขายสดได้เพียง กก.ละ 4.20 บาท จากต้นทุนการผลิต กก.ละ 4.40 บาท ยังไม่รวมถึงผลกระทบต่อผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ราคาตกต่ำเหลือเพียง กก.ละ 1.20 บาท จากต้นทุนการผลิต 1.80 บาทขึ้นไป และรำข้าวที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวสาลีด้วย

ที่ผ่านมามีการใช้มันสำปะหลังในประเทศผสมอาหารสัตว์ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตันต่อปี และมีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตัน การจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด หากราคาข้าวโพดในประเทศสูงเกินไป ก็สามารถนำเข้าเป็นครั้งคราวได้ ซึ่งการรักษาสมดุลระหว่างเกษตรกรกับผู้เลี้ยงสัตว์ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เศรษฐกิจของประเทศนั้นคือการ

ฟื้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศจะดีขึ้นตามมาอย่างแน่นอน ต่างจากทุกวันนี้ที่เกษตรกรต่างชาติได้ประโยชน์ รวมทั้งบริษัทคู่สัตว์ครบวงจรล้วนมีกำไรพุ่งสูงกันถ้วนหน้า ดังที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น หากรัฐหยิบยืมทฤษฎี 2 สูงของเจ้าสัวมาใช้ ทั้งการดึงราคาสินค้าเกษตรสูงและการขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำตามที่นายศุภชัยพานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการองค์การการค้าโลกแนะนำมาใช้ น่าจะเป็นทางออกที่ดี โดยที่รัฐไม่ต้องอัดฉีดเงินเข้ามา ต้องให้เอกชนผู้ประกอบการเข้ามาช่วยเหลือกอบกู้เศรษฐกิจด้วย

เพราะการเดิน 2 ขาไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ย่อมมั่นคงและยั่งยืนกว่าอย่างแน่นอน